

-สำเนา-

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิฑูล ธิสูงเนิน	ประธานสภา อบต. กุดจิก	วิฑูล ธิสูงเนิน	
๒	นางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด	สมาชิก อบต.กุดจิก หมู่ที่ ๓	ลดาวัลย์ ชมโคกกรวด	
๓	นางเบญจวรรณ เนียมสูงเนิน	สมาชิก อบต.กุดจิก หมู่ที่ ๕	เบญจวรรณ เนียมสูงเนิน	
๔	นายพิทักษ์ น้อมสูงเนิน	สมาชิก อบต.กุดจิก หมู่ที่ ๖	พิทักษ์ น้อมสูงเนิน	
๕	นางสมใจ ทาวี	เลขานุการสภา อบต.กุดจิก	สมใจ ทาวี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวัชรุฒิ คลาดสูงเนิน	นายก อบต. กุดจิก	วัชรุฒิ คลาดสูงเนิน	
๒	นายเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน	รองนายก อบต.กุดจิก	เฉลิม เพ็ชรสูงเนิน	
๓	นายชัยวัฒน์ ตอสูงเนิน	รองนายก อบต.กุดจิก	ชัยวัฒน์ ตอสูงเนิน	
๔	นายเวทย์ ฝากไธสง	เลขานุการนายก อบต.กุดจิก	เวทย์ ฝากไธสง	
๕	นางกัลญา อุ่นบรรเทิง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กัลญา อุ่นบรรเทิง	
๖	นายสุรชัย เทียนสูงเนิน	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สุรชัย เทียนสูงเนิน	
๗	ว่าที่ ร.ต. อาวิรัช กุลดิษยฉัตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	อาวิรัช กุลดิษยฉัตร	
๘	นายศาดราวุธ พินิจ	นักทรัพยากรบุคคล	ศาดราวุธ พินิจ	
๙	น.ส.เจนจิรา เขียวอ่อน	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เจนจิรา เขียวอ่อน	
๑๐	นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	รินทร์ประวีร์ บริบูรณ์	
๑๑	นายเรืองรงค์ เทียนชัยแสง	นายช่างโยธา	เรืองรงค์ เทียนชัยแสง	

ผู้ลาการประชุม

นายบุญส่ง ชุมภูเวียง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น จึงไม่สามารถมาร่วมการประชุมวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ได้

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิฑูล ถีสุงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ครั้งที่ผ่านมา

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- ตามที่ได้มอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกท่านได้พิจารณา หากมีข้อความหรือเรื่องใดตกหล่นไม่ครบถ้วนขอให้เสนอในที่ประชุมเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแก้ไข

- หากไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยการยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง การเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินโครงการ

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- ตามที่ทราบกันดีว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง และกำลังจะมีการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ซึ่งจะมีการเวนคืนที่ดินของพี่น้องประชาชนบางส่วนเพื่อดำเนินโครงการ ความคืบหน้าที่เป็นอย่างไรขอมอบให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายวัชรุฒิ คลาดสูงเนิน
นายก อบต.กุดจิก

- ตามที่ได้เข้าร่วมรับฟังการเปิดเวทีเสวนารับฟังข้อเสนอแนะโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แนวการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง พื้นที่ ๔ จุดที่ถูกเวนคืนที่ดิน จากสถานีรถไฟกลางดง อำเภอปากช่อง สถานีรถไฟลาดบัวขาว สถานีรถไฟกุดจิก อำเภอสูงเนิน สถานีรถไฟภูเขาลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งตำบลกุดจิกมีพื้นที่พาดผ่าน จากเทศบาลตำบลกุดจิก มายังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สู่บ้านละลมหม้อ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกส่วนหนึ่งจะถูกเวนคืน จุดที่จะเวนคืนคือพื้นที่หมู่ที่ ๕-๖ เริ่มจากประมาณทางแยกก่อนถึงบ้านนางนิตยา รักสงคราม ไปยังหลังโรงกระตาศ ไปยังบ้าน

นางสาวอุทัย หอสูงเนิน อดีต ส.อบต. เป็นพื้นที่ตามที่การรถไฟได้กำหนดไว้ที่จะต้องมีการเวนคืนเพื่อการก่อสร้าง และมีการกันแนวเขตไว้เป็นระยะสองร้อยเมตร เพื่อไว้สำหรับการสำรวจเท่านั้น ส่วนการเวนคืนเนื้อที่ดินจะเป็นไปตามประกาศพระราชกฤษฎีกา นุเบกษา และในการกำหนดชดเชยราคาเวนคืนที่ดินไม้ บ้าน ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ก็จะมีนายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เป็นกรรมการร่วมพิจารณาด้วย ความคืบหน้าเพิ่มเติม ก็จะนำเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมและว่าที่ ร.ต.อาวิรัช กุลดิษฉัตร นักจัดการงานทั่วไป ได้ไปที่แคมป์งานของบริษัท อิตาเลียนไทย ที่อำเภอสีคิ้ว เพื่อสอบถามถึงแนวเขตที่เวนคืนเข้าทำถนน ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง ในส่วนของถนน อบต.กุดจิก ชำรุด จุดตัดตรงหน้าโรงเรียน จุดทางข้าม หากแต่งงานทางข้ามเป็นงานของโครงการรถไฟฟางคู่ จึงยังไม่ทราบจุดหรือรูปแบบที่จะดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้โครงการรถไฟความเร็วสูงดำเนินการเอง ก็จะขอดำเนินการเพื่อให้เสร็จไปพร้อมกัน หากมีความชัดเจนได้ขอให้บริษัท อิตาเลียนไทย มาแจ้งที่ อบต.กุดจิก ทราบด้วย ในส่วนของเรื่องน้ำที่ระบายริมทางรถไฟหากปล่อยเข้ามาในชุมชน กระทบได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่า ชุมชนต้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง การถมดินถึงทุ่งนาจนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตะโก การไปครั้งนี้วิศวกรฝ่ายงานโครงสร้างไม่อยู่ แต่ได้พบกับวิศวกรด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยากให้ทางบริษัท อิตาเลียนไทย ได้เข้ามาพบปะกับผู้นำชุมชน ฝ่ายสภา อบต.กุดจิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำเสนอแบบ Powerpoint ให้เราได้เห็นในการดำเนินการในแต่ละข้อ แต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ชี้แจงกับประชาชนได้ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัท อิตาเลียนไทย แจ้งว่าหากวิศวกรพร้อมในวันใดจะลงมาพบผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา อบต.กุดจิก เพื่อนำรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการชี้แจงให้ทราบต่อไป และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลกุดจิกเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ยื่นต่อคณะกรรมการการคมนาคม และคณะกรรมการการคมนาคม จะได้ลงพื้นที่ตำบลกุดจิก เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน หากทุกท่านได้พบเห็นผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือชุมชน ได้ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เพื่อจะได้ประสานไปยังวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท อิตาเลียนไทย ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ จ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ

๑) รายละเอียดงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

- ในการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการจ่ายขาดเงินสะสม มีความจำเป็นอย่างไร และต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะสามารถดำเนินการได้ขอเชิญนายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

นายวัชรวุฒิ คลาดสูงเนิน
นายก อบต.กุดจิก

-ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนยังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปการหลายอย่าง อาจด้วยบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การระบายน้ำในช่วงฝนตกที่เปลี่ยนทิศทาง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน เส้นทางในการสัญจร จำเป็นต้องเพิ่มท่อหรือวางระบายน้ำ ถนนชำรุดอันเกิดการใช้งานมานาน การท่วมขังของน้ำต้องปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ ซึ่งในส่วนของฐานะทางการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบไป

นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

- สำหรับการจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฐานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ต้องมีเพียงพอที่จะดำเนินการและต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอนำเรียนที่ประชุมดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะทางการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

-สำหรับเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีรายละเอียดดังนี้

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		14,826,748.87
หัก สำรองตามระเบียบฯ		4,600,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		10,226,748.87
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	3,714,800.00	
กอนคินเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		3,714,800.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนผูกพันแล้ว	3,137,800.00	
รับคินเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณคกเป็นเงินสะสม	3,059.00	3,140,859.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		9,652,807.87

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- เงินสะสมตามคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๙,๖๕๒,๘๐๗,๘๗ บาท
- ทั้งหมดก็เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกที่สามารถจ่ายขาดได้

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง
นายช่างโยธา รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองช่าง

- ผู้อำนวยการกองคลัง ก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการไปเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ต่อไปจากนี้ไปขอมอบให้นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

- สำหรับโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๔๓,๖๐๐ บาท ดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ ๔ ซอย ๑ บ้านขาม หมู่ที่ ๔-โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทำการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดจิก) จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic concrete ซอย ๕ บ้านสลักไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๓ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดจิก) จำนวนเงิน ๒๓๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๓) โครงการปรับปรุงฝापิดบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากแยกวัดสลักไผ่ - แยกโรงน้ำแข็งเก่า) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

- ปรับปรุงบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๓๐ เมตร โดยต่อคอบ่อพัก จำนวน ๒๒ บ่อ พร้อมฝापิดบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒ ฝา

- ปรับปรุงบ่อพัก คสล. โดยต่อคอบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝापิดบ่อพัก ชนิดฝาเหล็ก ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๓ ฝา

- ปรับปรุงบ่อพัก คสล. โดยต่อคอบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝापิดบ่อพัก ชนิดฝาเหล็ก ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑ ฝา และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดจิก) จำนวนเงิน ๑๔๙,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๔) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนายทรงเกียรติ - แยกอยู่ข้างหวล) บ้านขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทำการตัดขุดหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำพร้อมชนทั้งและวางท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบ ยาวรวม ๑๐๙ เมตร พร้อมคั้นผิวถนน คสล. หลังท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดจิก) จำนวนเงิน ๓๒๖,๒๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๕) ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนางสายพิณ - เหมืองส่งน้ำหลังบ้านนายเสียม) บ้านขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทำการตัดขุดหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำพร้อมชนทั้ง และวางท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบจำนวน ๑๕ บ่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดจิก) จำนวนเงิน ๗๓๕,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสาม

หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอเนก เวียงวิเศษ - หน้าบ้านนายวัชรพงษ์ เปียสูงเนิน บ้านขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการปรับเกี่ยพื้นทางเดิม เสริมดิน บดทับแน่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ ๑ ป้าย(ตามแบบ อบต.กุดจิก) จำนวนเงิน ๒๕๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ทั้งหมดเป็นรายละเอียดโครงการที่มีความจำเป็นจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงนำเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกได้พิจารณา

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะแสดงความคิดเห็นขอเชิญนำเรียนในที่ประชุมได้เลย

นายพิทักษ์ น้อมสูงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- ขอเรียนถาม โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ ๔ ซอย ๑ บ้านขาม หมู่ที่ ๔- โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางหน้าโรงเรียนกุดจิกวิทยา จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่หากโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงยังดำเนินการอยู่ยังมีรถบรรทุกทุกวัน บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ วิ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรถบรรทุกทุกวันค่อนข้างบรรทุกหนัก ทำให้ถนนพังเร็ว

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- จากการสอบถามของท่านพิทักษ์ น้อมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ ๔ ซอย ๑ บ้านขาม หมู่ที่ ๔- โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการอย่างไร ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงในที่ประชุมทราบ

นายวัชรวุฒิ คลาดสูงเนิน
นายก อบต.กุดจิก

- ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ ๔ ซอย ๑ บ้านขาม หมู่ที่ ๔- โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา การจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มจากแยกซอยข้างโรงเรียนกุดจิกวิทยา หจก.วิโรจน์ก่อสร้างผ่านประตูวัดสันติสีลาลาม ไปยังศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔ (หลังเก่า) ส่วนถนนเส้นหน้าโรงเรียนกุดจิกวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้ว และได้ประสานไปยังโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงถึงการให้พื้นที่ในการก่อสร้าง ทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแจ้งว่าการขนดินของรถบรรทุกทุกวันใกล้หยุดวิ่ง

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สามารถดำเนินโครงการได้เลย
- ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ที่ ๔ ซอย ๑ บ้านขาม หมู่ที่ ๔- โรงเรียนกุดจิกวิทยา เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอความเห็น
- หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น ขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๙๒,๘๐๐ บาท ด้วยการยกมือ

ที่ประชุม

-มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง - เสียง ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๙๒,๘๐๐ บาท

๔.๒ ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โอนงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- สำหรับระเบียบวาระที่ ๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โอนงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ในส่วนเหตุผลความจำเป็นขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้นำเรียนต่อที่ประชุมครับ

นายวัชรุฒิ คลาดสูงเนิน
นายก อบต.กุดจิก

- สำหรับการขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โอนงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากคณะผู้บริหารยังไม่มีโต๊ะสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันกระผมเองใช้โต๊ะทำงานของปลัด อบต. อยู่ และอีกไม่นานปลัด อบต.ก็จะเข้ารับตำแหน่ง และผู้บริหารท่านอื่นใช้โต๊ะทำงานของข้าราชการที่ย้ายออกไปยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เพียงพอต่อการใช้งาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ขอมอบให้ว่าที่ ร.ต.อาวิรัช กุลดิษยฉัตร นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

ว่าที่ ร.ต.อาวิรัช กุลดิษยฉัตร
นักจัดการงานทั่วไป

- สำหรับรายละเอียดที่จะขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โอนงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีดังนี้

๑. โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่

๑.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ ขนาด ๑๘๐ ซม. ตู้ลิ้นชัก + ตู้ข้าง สีน้ำตาลแดง ขนาด W๑๘๐ x D๙๕ x H๗๗ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

๑.๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยมีลักษณะ ดังนี้ หนังแท้ PU สีดำ ขนาด W๖๒ x D๖๖ x H๑๒๗ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

๑.๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ ขนาด ๑๖๐ ซม. สีคาปูชิโน ขนาด W๑๖๐ x D๑๖๐ x H๗๕ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

๑.๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ ขนาด W๕๐ x D๕๐ x H๑๒๐ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

รวมเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑รายการ เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท

๒. โอนลดเงินงบประมาณ

๒.๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๒,๔๙๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๓๙๒,๐๐๑.- บาท งบประมาณคงเหลือ

๘๓๒,๔๙๙.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด ๔๖,๐๐๐.- บาท ทั้งหมดเป็นรายละเอียดที่เสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น และ
นักจัดการงานทั่วไป ชี้แจงรายละเอียดขอโอนลดและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือ
จะแสดงความเห็นขอเชิญมาเรียนในที่ประชุมได้เลย
- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแสดงความเห็นในที่ประชุม
- หากไม่มีท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายใหม่
งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ และอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวนเงินที่โอนลด ๔๖,๐๐๐.- บาท ด้วยการยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

๔.๓ ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โอนงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
โอนงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในส่วนเหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบและ
ประกอบการพิจารณาต่อไป

นายวัชรุฒิ คลาดสูงเนิน
นายก อบต.กุดจิก

- สำหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในครั้งนี้ เหตุผลความจำเป็นนั้น
๑. โครงการก่อสร้างห้องจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ เนื่องจากเอกสารบาง
ประเภทต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย มีวัสดุ คุณภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานหลาย
รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีมูลค่า ต้องจัดเก็บให้เกิดความปลอดภัย และครุภัณฑ์บาง
รายการมีข้อพึงระวังในการจัดเก็บ เช่น ไม่อยู่ใกล้ความชื้น หรือความร้อนมากเกินไป
 เป็นต้น

๒. โครงการค่าก่อสร้างห้องรักษาความปลอดภัยบริเวณด้าน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เนื่องจากเส้นทางเข้าออกของ อบต.กุดจิก ยังเปิดให้เกษตรกรผ่านไปไร่นาได้ รวมถึงประชาชนที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในหน่วยงานราชการจึงต้องการสร้างห้องรักษาความปลอดภัยไว้ด้านหน้าสำนักงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกขึ้นสามารถมองเห็นบุคคลเข้าออกหรือผ่านทางได้ชัดเจน ส่วนรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมอบให้ นายเรีงณรงค์ เทียนชัยแสง นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายเรีงณรงค์ เทียนชัยแสง
นายช่างโยธา รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองช่าง

- สำหรับรายละเอียดโครงการที่จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งรายการที่ขอโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ปริมาณงาน พื้นที่ใช้สอย ๑๓๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กุดจิก)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ที่ ๑ ลำดับที่ ๑

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๘.๗๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ ห้อง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิก)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ที่ ๑ ลำดับที่ ๒

๒. โอนลดเงินงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๔๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓๔,๕๓๙.๕๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗
- ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี

(๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๕๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑๖,๔๑๔ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๕,๗๐๐ บาท โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติ ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ โครงการเฉลิมพระเกียรติ/ปกป้องสถาบัน/เทิดทูนสถาบัน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ/ปกป้องสถาบัน/เทิดทูนสถาบัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๖,๕๐๐ บาท โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดั้งเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ

ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายการจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิก ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๑ : หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑)

๖. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๕๗๑,๑๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘๕,๐๙๐ โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ๕ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

(๒) นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

(๓) นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

(๔) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

(๕) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมรายการโอนลดทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท

- ทั้งหมด คือรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กุดจิก โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอตั้งจ่ายรายการใหม่ และโอนลดงบประมาณที่เหลือจ่าย

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการแล้ว และนายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการช่างก็ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอในที่ประชุมได้เลย

- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแสดงความคิดเห็น

- หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแสดงความคิดเห็น จะขอมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ปริมาณงาน พื้นที่ใช้สอย ๑๓๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กุดจิก)

๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการก่อสร้างห้องรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ด้วยการยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๒ และวาระที่ ๔.๓ ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกแล้วนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ไว้เพียงเท่านี้ และขอให้ทุกท่านมาพร้อมกันอีกครั้งในเวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๔ และระเบียบวาระลำดับอื่นต่อไป

.....พักการประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- เมื่อถึงเวลาประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ดำเนินการประชุมต่อ
- เมื่อองค์ประชุมมาครบแล้ว กระผมขอดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระที่ ๔.๔ ต่อไป

วาระที่ ๔.๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้เสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางกัลญา อุ่นบรรเทิง
รองปลัด อบต.กุดจิก

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ ไปแล้วนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทัน จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี แยกเป็นรายการงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ ขนาด ๑๘๐ ซม. ตู้ลิ้นชัก + ตู้ข้าง สีน้ำตาลแดง ขนาด W๑๘๐ x D๙๕ x H๗๗ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยมีลักษณะ ดังนี้ หนึ่งแท่น PU สีดำ ขนาด W๖๒ x D๖๖ x H๑๒๗ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ ขนาด ๑๖๐ ซม. สีคาปูชิโน ขนาด W๑๖๐ x D๑๖๐ x H๗๕ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ขนาด W๕๐ x D๕๐ x H๑๒๐ ซม.

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด

รวมจำนวน ๔ รายการ เงินงบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท

ทั้งหมดเป็นรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไปจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๖

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอกันเงินงบประมาณให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว นั้น มีท่านใดสงสัย หรือแสดงความเห็นขอเชิญในที่ประชุมได้เลย

- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความเห็น

- หากไม่มีท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยการยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นางกัลญา อุ๋นบรรเทิง
รองปลัด อบต.กุดจิก

- ต่อไปเป็นรายการขออนุมัติกันเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างห้องจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน พื้นที่ใช้สอย ๑๓๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กุดจิก)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ที่ ๑ ลำดับที่ ๑

๒. โครงการก่อสร้างห้องรักษาความปลอดภัยบริเวณด้าน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๘.๗๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ ห้อง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิก)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ที่ ๑ ลำดับที่ ๒

ทั้งหมดเป็นรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไปจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายวิฑูล ธิสูงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอกันเงินงบประมาณให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือแสดงความเห็นขอเชิญในที่ประชุมได้เลย

- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความเห็น

- หากไม่มีท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ด้วยการยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๔.๕ เรื่องการพิจารณาขอหมายผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

- เรื่องพิจารณาขอหมายผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีความ
เหตุผลความจำเป็นอย่างไร ขอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจง
ในที่ประชุมได้พิจารณา

- เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ชุดปัจจุบันจะมีวาระสี่ปีหมดวาระลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนฯ ชุดใหม่ก็ต้องเสนอแต่งตั้งเพื่อดำเนินงานต่อและจะอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่
ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามข้อ
๑๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะต้องประกอบด้วย สมาชิกสภา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอหมาย จึงขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอหมายผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
๒ ท่านเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดจิก โดยคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณานุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ๒. พิจารณานุมัติโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐
 ๓. ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑
 ๔. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน
หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 ๕. ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
 ๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน การรับจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้มอบหมายผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ๒
ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดจิก ต่อไป
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๒ ขอให้เสนอผู้มีความเหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ท่าน

นางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด สมาชิกสภาฯ
เสนอ นางเบญจวรรณ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๕ ผู้รับรอง นางสมใจ ทาวิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๓ และ นายพิทักษ์ น้อมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๖

นางเบญจวรรณ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภาฯ
เสนอ นางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง นางสมใจ ทาวิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๓ และ นายพิทักษ์ น้อมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๖

นายวิฑูล ถีสุงเนิน ประธานสภา อบต.กุดจิก
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอให้เสนอในที่ประชุมได้เลย
- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
- หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ดังนั้น ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ให้
๑. นางเบญจวรรณ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๕ และ
๒. นางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๓ ทั้ง ๒ เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ด้วยการยกมือ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายวิฑูล ถีสุงเนิน ประธานสภา อบต.กุดจิก
- มีมติเห็นชอบด้วยเสียง ๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่อง อื่นๆ
- สำหรับวาระอื่นๆ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเรียนเชิญครับ

นายวัชรุฒิ คลาดสูงเนิน ประธานสภา อบต.กุดจิก
- เรื่อง การเฝ้าระวังพายุที่จะเข้าในประเทศไทย
- จากที่ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ทำให้ทราบว่าพายุเข้าในประเทศไทย ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ตำบลกุดจิก อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว ช่วงเวลานี้เราต้องเตรียมเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในรับมือกับปัญหาน้ำท่วม หรืออาจเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของ อบต.กุดจิก จึงขอให้ทุกท่านพร้อมที่ประสานงาน การเผชิญเหตุ และการประสานเหตุและงานต่างๆ เข้ามา ส่วนฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดย ว่าที่ ร.ต.อาวิภัชกร กุลดิษยฉัตร จะต้องเตรียมแผนในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซึ่งในชุมชนมีผลกระทบในกับบ้านเรือนของประชาชน เส้นทางสัญจร น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมส่วนการประสานงานกำลังพลให้หัวหน้าส่วนราชการทุกกองได้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้พร้อมในการประสานงานตลอดเวลา หากมีความจำเป็นอย่างไรให้แจ้งให้ทราบด้วย เพราะหากเกิดเหตุในสถานการณ์คับขันอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

และคงต้องขอความช่วยเหลือไปยังคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการช่วยเหลือประชาชน และขอให้ฝ่ายงานป้องกันฯ ได้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ มีใช้เพียงพอหรือมีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ส่วนการเตรียมความพร้อม ในการนี้ให้ ว่าที่ ร.ต.อ.วิรัช กุลดิษยฉัตร นักจัดการงานทั่วไป งานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การที่ อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

ว่าที่ ร.ต.อ.วิรัช กุลดิษยฉัตร
นักจัดการงานทั่วไป

- สำหรับการติดตามพายุ “โนรู” ที่จะเข้ามายังประเทศไทย ยังเฝ้าติดตามมาอย่างต่อเนื่องถึงความแรงของพายุ และการเฝ้าระวังน้ำในลำคลองซึ่งเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนลำตะคอง และการสมทบของน้ำฝนที่ตกลงมา หากมีปริมาณน้ำฝนมาก ประกอบการ เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนก็จะส่งผลต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรติดลำคลอง โดยเฉพาะพื้นที่บ้านโนนตะโกหมู่ที่ ๖ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ เพราะพื้นที่ท้ายหมู่บ้านมีแนวกันของถนนวงแหวนทำให้น้ำระบายได้ช้า แต่ช่วงเวลานี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่น่าเป็นห่วง เพราะการระบายน้ำของเขื่อนลำตะคองยังมีปริมาณไม่มาก และอ่างซับประดูยังสามารถรับน้ำได้ จึงยังไม่ส่งผลกระทบใดๆ เมื่อพื้นที่ตำบลกุดจิก ต้องรับสถานการณ์พาดผ่านของพายุ “โนรู” การเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน ทั้ง ๔ หมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ ๔ บ้านเรือนประชาชนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังหลายหลัง ก็ต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ส่วนวัสดุอุปกรณ์ได้สำรวจตรวจเช็คไว้พร้อมแล้ว และกำลังพลก็ได้หารือซักซ้อมเบื้องต้นไว้แล้วครับ

นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก

- มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเรียนเชิญครับ

นายสุรชัย เทียนงูเหลือม
นักพัฒนาชุมชน

- การแจ้งเหตุ การขอความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ ด้วยระบบ LINE ID : Traffy Fondue เป็นระบบใหม่ซึ่งสามารถแจ้งได้ทุกพื้นที่ โดยใช้ LINE สแกนคิวอาร์โค้ด หรือเพิ่มเพื่อนด้วยการ @Traffy Fondue หรือคลิกที่ลิงค์ <https://lin.ee/nwxfnHW> แชนแนล เพื่อแจ้งปัญหา และติดตามรายงานอัปเดตการแก้ไขปัญหา ผ่านการแจ้งเตือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้นำระบบดังกล่าวนี้มาใช้ โดยมีนายปฐมพร อนุภาพ เป็นแอดมินของ อบต.กุดจิก มีกระผมและ น.ส.ปิ่นแก้ว อบรมาสู่ย์ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นแอดมินของ อบต.กุดจิก และผู้รวบรวมปัญหาเสนอผู้บริหารตามลำดับต่อไป เมื่อทุกท่านเป็นเพื่อนกับ Traffy Fondue ก็สามารถแจ้งเหตุหรือปัญหาต่างๆ หรือติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาผ่านระบบดังกล่าวได้เลย ช่วยแนะนำบอกต่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ระบบ LINE ID : Traffy Fondue ในการแจ้งปัญหา การร้องทุกข์ต่างๆ ผ่านระบบ Traffy Fondue

นายวัชรวิมล คลาดสูงเนิน
นายก อบต.กุดจิก

- ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก และทุกท่านสแกนระบบ LINE ID : Traffy Fondue ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สามารถแจ้งเหตุและปัญหาได้รวดเร็ว สามารถแจ้งจุดที่เกิดปัญหา พร้อมการถ่ายภาพส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย จึงอยากให้ทุกท่าน@Traffy Fondue

- นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก - มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเรียนเชิญครับ
- นายเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน
รองนายก อบต.กุดจิก - การหมดวาระของคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้านสลักไถ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ก็ได้คลี่คลายบ้างแล้ว เห็นสมควรดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านสลักไถชุดใหม่ได้แล้ว
- ในเรื่องของน้ำท่วมขังในบ้านเรือน ขอเสนอแนวทาง ผู้ได้รับผลกระทบติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว เช่น การติดตั้งท่อติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำใช้ระบบไฟฟ้าเปิดสวิตซ์ไฟฟ้าใช้งานได้เลย หรือใช้เครื่องไต่โว่สูบน้ำ ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง
- นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก - ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านสลักไถ รองปลัด อบต. ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย
- นางกัลญา อุ๋นบรรเทิง
รองปลัด อบต.กุดจิก - สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านสลักไถ ท่านนายก อบต.กุดจิก ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการ โดยจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านสลักไถและผู้นำชุมชนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป
- นายวิฑูล ถีสุงเนิน
ประธานสภา อบต.กุดจิก - มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเรียนเชิญครับ
- ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
- หากไม่มีท่านใดเสนอหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้
- ปิดประชุม** เวลา ๑๖.๓๐ น.
- (ลงชื่อ) สมใจ ทาวี ผู้บันทึกการประชุม
(นางสมใจ ทาวี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
- (ลงชื่อ) วิฑูล ถีสุงเนิน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิฑูล ถีสุงเนิน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่

สมใจ ทาวี ประธานกรรมการ
(นางสมใจ ทาวี)

พิทักษ์ น้อมสูงเนิน กรรมการ
(นายพิทักษ์ น้อมสูงเนิน)

ลดาวัลย์ ชมโคกกรวด กรรมการ
(นางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด)